



รายงานการวิจัย

ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและ
การคิดอย่างเป็นระบบในวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1
เรื่อง กระบวนการและเทคนิคการเยี่ยมบ้าน

Results of Developing Integrated Learning Program Through Moral Discipline and Suskmatic
Thinking on Family and Community Nursing I Course. : Home Visit

ปราณี แสดง
วิไลวรรณ วัฒนานนท์
รัตน์ดาวรรณ ค้างกลาง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2552

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบในวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 เรื่อง กระบวนการและเทคนิคการเยี่ยมบ้านของนักศึกษาพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ 1) มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายความเชื่อมโยงของแนวคิดและทฤษฎีการเยี่ยมบ้านได้อย่างมีเหตุผล 2) สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวางแผนการเยี่ยมบ้านได้อย่างครอบคลุมและเป็นองค์รวมคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ชีวหลักจริยธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน กลุ่มผู้ร่วมวิจัย คือนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 55 คน ที่เรียนทฤษฎีในวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ตัวผู้วิจัย แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ การประเมินจากผลการถอดบทเรียน และแฟ้มสะสมงาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้สถานการณ์ครอบครัวเสมือนใน Moral Area ส่งผลให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ กล้านำเสนอความคิด กล้าแสดงออกและมีการอภิปรายร่วมกับสมาชิกในกลุ่มอย่างกว้างขวาง และพบว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ การบูรณาการความรู้จากหลายๆ วิชาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสถานการณ์จริง ทำให้การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม และที่สำคัญผู้เรียนรู้สึกสนุกและมีความสุขในการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น คือ การพัฒนาทีมผู้สอนโดยมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยวางแผนการสอนเป็นทีม

คำสำคัญ: การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การคิดอย่างเป็นระบบ